



สรุปคำกล่าวรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง
ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๑๕ น.
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	<p>การถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</p> <p>ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ รวมเป็นระยะเวลาครบ ๑๐๐ วัน แห่งการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยและปวงชนชาวไทยทุกคน จากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ทุกเพศ ทุกวัย จากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงชาวต่างชาติที่เดินทางมาแสดงความจงรักภักดีไม่มีวันเสื่อมคลายและพร้อมใจกันถวายสักการะพระบรมศพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้นกว่า ๓ ล้านคน ถึงแม้พระองค์จะเสด็จสวรรคตแล้วแต่พระเกียรติยศ และ “ศาสตร์พระราชา” ของพระองค์ ที่ได้พระราชทานไว้แก่คนไทยตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี จะยังคงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไปและขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนได้ร่วมกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสานต่อพระบรมราชปณิธานในการที่ร่วมกัน “รู้ รัก สามัคคี” เดินหน้าประเทศไปสู่สิ่งที่ดีกว่าตามวิสัยทัศน์ของเราก็คือ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”</p>	ทุกสำนัก/กอง
๒	<p>สถานการณ์ “น้ำท่วม” ในพื้นที่ภาคใต้</p> <p>สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้มีพระราชหัตถเลขาให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ความว่า “ด้วยความรักและห่วงใย ขอเป็นกำลังใจในการร่วมกันฟื้นฟูและพัฒนา เพื่อความสุข ขวัญที่ดี จิตใจและร่างกายที่เข้มแข็ง นำมาซึ่งความสุข และความมั่นคงของชาติ” ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแสดงถึงความรัก ความห่วงใย ของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่สำคัญเป็นการสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนคนไทยมากกว่า ๗๐๐ ปี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวทางเพิ่มเติมให้กับรัฐบาล ในการทบทวน “ศาสตร์พระราชา” ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่พระราชทานไว้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมอย่างยั่งยืนมาพิจารณาดำเนินการอย่างเหมาะสมและ</p>	ทุกสำนัก/กอง

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>บังเกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อความสุขของประชาชนและความมั่นคงของชาติ ซึ่งได้สั่งการไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และรัฐบาลก็ได้สร้างกลไกในการทำงานตั้งแต่ระดับชาติลงไปถึงระดับปฏิบัติในพื้นที่ประสบภัย เพื่อให้การบริหารจัดการและการผลักดันความช่วยเหลือไปสู่ผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทันห่วงที่และไม่ซ้ำซ้อนรวมทั้งการจัดกิจกรรม “ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้” เป็นการระดมความช่วยเหลือจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศ ในการช่วยเหลือฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม บริหารโดย “กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี” เพื่อให้การดำเนินการคล่องตัวและโปร่งใส ซึ่งปัจจุบันมียอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้นเกือบ ๕๐๐ ล้านบาท</p> <p>ภาพแห่งความประทับใจของความร่วมมือในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งเป็นความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชน และจิตอาสาในการช่วยเหลือเกื้อกูล การแจกจ่ายแบ่งปันและการไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการที่จะนำพา “สิ่งของบริจาค” และ “ความช่วยเหลือ” ในทุกรูปแบบไปให้ถึงผู้ประสบภัยให้จงได้เพื่อสร้าง “รอยยิ้ม บนราบน้ำตา” สะท้อนความรัก ความเอื้ออาทร อันเป็นเอกลักษณ์ของ “คนไทย” มาช้านาน หลายสถานประกอบการ หรือหน่วยงานราชการต่าง “เปิดประตู” ต้อนรับพี่น้องผู้ประสบภัยที่ “หนีร้อนมาพึ่งเย็น” ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ และยังมีอีกหลายมาตรการที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยจะได้รับสิทธิประโยชน์ เช่น</p> <p>(๑) มาตรการยกเว้นภาษีบุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายจริง เป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้าน อาคาร หรือห้องชุดไม่เกินหนึ่งแสนบาท และเป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถยนต์ไม่เกินสามหมื่นบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐</p> <p>(๒) มาตรการพักชำระหนี้เป็นเวลา ๖ เดือน และมาตรการให้วงเงินสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อฟื้นฟูกิจการวงเงินสูงสุดไม่เกิน ๕ แสนบาทต่อราย เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ</p> <p>(๓) มาตรการพักชำระหนี้เงินต้นเกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. เป็นระยะเวลา ๑ ปี และงดคิดดอกเบี้ยปรับ</p> <p>(๔) มาตรการ “สินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชน” ของธนาคารออมสิน วงเงินครอบครัวละไม่เกิน ๕ หมื่นบาท และสำหรับลูกค้าสินเชื่อที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในครั้งนี้สามารถพักชำระหนี้เงินต้นได้ไม่เกิน ๒ - ๓ ปี</p> <p>(๕) มาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตน ของสำนักงานประกันสังคมในการลดการจ่ายเงินสมทบเหลือ ๓ เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา ๓ เดือน (ม.ค. - มี.ค. ๖๐) โดยขยาย เลื่อนเวลาส่งเงินสมทบโดยไม่ลดสิทธิประโยชน์แต่อย่างใด</p> <p>(๖) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างแบบเคลื่อนที่ จำนวน ๒๐๐ ศูนย์ให้บริการ ประกอบด้วย ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ช่างก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม</p> <p>ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทุกฝ่าย ที่ได้แสดงความมีน้ำใจ ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นผู้นำในพื้นที่และก็หน่วยงานของทุกกระทรวงในพื้นที่ที่ได้ดำเนินการต่างนโยบายของรัฐบาลมาอย่างดียิ่ง ขอขอบคุณทุกคนได้มีส่วนร่วมแสดงน้ำใจ มีความขยันอดทนเพื่อจะร่วมมือกัน</p>	

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	ในการแสดง “พลังประชารัฐ” ที่แฝงอยู่ในเลือดเนื้อคนไทยพร้อมที่จะร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกัน “โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เดือดร้อน	
๓	การร้องทุกข์ต่อ”ศูนย์ดำรงธรรม” ผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนของ “ศูนย์ดำรงธรรม” สามารถจัดปัญหาได้ในระยะเวลาอันสั้น มากกว่าร้อยละ ๙๐ ซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรมและไม่สร้างความเหลื่อมล้ำ บางปัญหาที่ง่ายก็อาจจะแก้ไขได้โดยเร็ว บางปัญหาที่สลับซับซ้อนเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน หลายกฎหมาย ต้องมีการบูรณาการ การบูรณาการในเรื่องข้อกฎหมายหลายฉบับนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ต้องใช้เวลาใช้ทั้งนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ อันเป็น “ศาสตร์พระราชา” ที่รัฐบาลนี้ยึดถือเป็นแนวทางในการบริหารประเทศเสมอมา	สน.สก ทุกสำนัก/กอง

งานประสานงานรัฐสภาและทำเนียบรัฐบาล
ฝ่ายนโยบายและแผน กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก
สำนักงานเลขาธิการกรมการปกครอง